



ที่ มท 0807.3/ว 2508

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

4 ธันวาคม 2551

เรื่อง แนวทางพิจารณาการชดใช้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางพิจารณาการชดใช้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับข้อหารือจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการชดใช้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีต่างๆ ว่าผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนพร้อมค่าปรับหรือไม่ และมีแนวทางการพิจารณาอย่างไร

คณะทำงานพิจารณาข้อหารือการให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวแล้ว และได้เห็นชอบให้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันดี วรณวโรทร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม

โทร./โทรสาร. 0-2577-4707-8, 0-2577-4575

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

แนวทางพิจารณาการชดใช้ทุนการศึกษาของ อปท.

ประเด็นหารือ	แนวทางการพิจารณา
<p>1. การพิจารณาว่าผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนและค่าปรับ</p> <p>- สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี หรือกรณีนางลัดดา ร่มเย็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย กองการศึกษาเทศบาลเมืองท่าช้าง ซึ่งได้รับทุนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อมาถูกไล่ออกจากราชการเนื่องจากผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีทุจริต จึงหารือว่านางลัดดา ร่มเย็น ต้องชดใช้ทุนพร้อมค่าปรับตามสัญญาหรือไม่</p>	<p>1. ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนและค่าปรับ เพราะเหตุความผิดของผู้รับทุนเอง คือ</p> <p style="padding-left: 20px;">1.1 <u>กรณีฝ่ายการเมือง</u></p> <p style="padding-left: 40px;">1) ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมาย</p> <p style="padding-left: 40px;">2) ถูกถอดถอนจากตำแหน่ง ตามกฎหมาย</p> <p style="padding-left: 40px;">3) พ้นจากตำแหน่งและไม่ศึกษาต่อหรือศึกษาต่อแต่ไม่จบหลักสูตร</p> <p style="padding-left: 40px;">4) บกพร่องต่อหน้าที่/การเรียน จนพ้นสภาพนักศึกษา</p> <p style="padding-left: 20px;">1.2 <u>กรณีข้าราชการ/พนักงาน/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง</u></p> <p style="padding-left: 40px;">1) บกพร่องต่อหน้าที่/การเรียนจนพ้นสภาพนักศึกษา</p> <p style="padding-left: 40px;">2) ถูกไล่ออกหรือปลดออก</p> <p style="padding-left: 40px;">3) ดันสังกัดไม่ต่อสัญญาจ้าง หลังจากประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา</p>
<p>2. กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ย้ายที่ทำงาน</p> <p>- ข้าราชการ/พนักงาน ส่วนท้องถิ่น หรือว่าได้รับทุนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ต่อมาได้โอน (ย้าย) ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จะต้องชดใช้ทุนตามสัญญารับทุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมหรือไม่</p>	<p>2. กรณีผู้รับทุนซึ่งเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ย้ายที่ทำงานไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดใหม่ต้องตั้งงบประมาณให้ทุนต่อ ผู้รับทุน จึงจะไม่ต้องชดใช้ทุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิม</p>
<p>3. กรณีพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น</p> <p>- จังหวัดเชียงรายหรือกรณีนางสาวนฤมล อุ่นคำ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองเหนือ เทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ ได้รับทุนเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3 ต่อมานางสาวนฤมล อุ่นคำ สอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 เทศบาลตำบลปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง จึงยื่นหนังสือลาออก ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2551</p>	<p>3. กรณีพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ลาออกเพื่อไปบรรจุแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้พิจารณาดังนี้</p> <p style="padding-left: 20px;">3.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดใหม่ตั้งงบประมาณให้ทุนการศึกษาต่อ ผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม</p> <p style="padding-left: 20px;">3.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดใหม่ไม่ตั้งงบประมาณให้ทุนการศึกษาต่อ ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนที่จ่ายไปแล้ว พร้อมค่าปรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเดิม เว้นแต่ผู้รับทุนศึกษาต่อ (โดยใช้ทุนส่วนตัว) จนจบหลักสูตร จึงจะไม่ต้องชดใช้ทุน</p>

ประเด็นหารือ	แนวทางการพิจารณา
<p>จึงหารือว่านางสาวนฤมล อุ้นคำ สามารถเรียนต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3 ต่อไปได้หรือไม่ และสามารถรับทุนการศึกษาจากเทศบาลตำบลปากน้ำได้หรือไม่ และหากไม่สามารถรับทุนหรือเรียนต่อจนจบหลักสูตรจะต้องชดใช้ทุนตามสัญญาหรือไม่</p>	
<p>4. กรณีผู้บริหารท้องถิ่นจะพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าปรับให้ผู้รับทุน</p> <p>- จังหวัดราชบุรีหารือกรณีนายสมนึก วิจิตรโสภณ สมาชิกสภา อบจ.ราชบุรี ผู้ได้รับทุนเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ถูกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากไม่เข้ารับการศึกษ โดยนายสมนึก วิจิตรโสภณ ได้ยอมรับสภาพหนี้กรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา จำนวน 33,000 บาท โดยจะส่งใช้คืนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มกราคม 2551 สำหรับค่าปรับ 66,000 บาท ผู้รับทุนขอลดหย่อนตามสมควร เพราะในระหว่างที่รับทุนมีเหตุผลจำเป็นทำให้ไม่สามารถเข้ารับการศึกษได้ อบจ.ราชบุรีจึงหารือว่าสามารถลดหย่อนค่าปรับตามสัญญาได้หรือไม่ ใครเป็นผู้มีอำนาจในการลดหย่อนค่าปรับ และลดหย่อนค่าปรับได้จำนวนเท่าใด รวมทั้งจะสามารถผ่อนผันชำระหนี้พร้อมค่าปรับได้หรือไม่ และมีวิธีการดำเนินการอย่างไร โดยจังหวัดราชบุรีมีความเห็นว่าไม่สามารถลดหย่อนค่าปรับได้ และการผ่อนผันชำระหนี้พร้อมค่าปรับตามสัญญา สามารถดำเนินการได้โดยออกไปเสร็จรับเงินของ อบจ.ราชบุรีตามเงื่อนไขในหนังสือรับสภาพหนี้ จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติว่าความเห็นของจังหวัดราชบุรีถูกต้องหรือไม่</p>	<p>4. กรณีผู้บริหารท้องถิ่นจะพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนค่าปรับให้ผู้รับทุน ต้องเป็นกรณี</p> <p>4.1 เป็นเหตุสุดวิสัยทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถเรียนต่อได้</p> <p>4.2 ผู้รับทุนเจ็บป่วยสาหัสจนไม่สามารถเรียนต่อได้ หรือเป็นโรคติดต่อยาแรงจนไม่สามารถเรียนได้ หรือเป็นโรคนำรังเกียจ</p>

ประเด็นหารือ	แนวทางการพิจารณา
5. การผ่อนชำระหนี้ของผู้รับทุนที่จะต้องชดใช้ทุนและค่าปรับตามสัญญา	5. การผ่อนชำระหนี้ของผู้รับทุนที่จะต้องชดใช้ทุนและค่าปรับตามสัญญา ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขในหนังสือรับสภาพหนี้
<p>6. กรณีผู้รับทุนที่เป็นฝ่ายการเมืองพ้นจากตำแหน่งแต่ยังคงศึกษาต่อ</p> <p>- จังหวัดแพร่หารือกรณีนายสินवल พรหมเรือน ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตคลอง ได้เบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนนครบ 3 ปี รวม 99,000 บาท ต่อมานายสินवल พรหมเรือน ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 เพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังคงศึกษาต่อตามปกติ จึงหารือว่านายสินवल พรหมเรือน จะต้องชดใช้เงินทุนพร้อมค่าปรับหรือไม่</p>	<p>6. กรณีผู้รับทุนที่เป็นฝ่ายการเมือง หากพ้นจากตำแหน่งซึ่งมิใช่การพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเหตุความผิดของผู้รับทุนเองตามข้อ 1.1 ข้างต้น หาก</p> <p>6.1 ยังศึกษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือเอง เว้นแต่ได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกในช่วงระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับทุนอยู่เดิม จึงจะสามารถได้รับทุนในส่วนที่เหลือ</p> <p>6.2 ไม่ศึกษาต่อจนจบหลักสูตร (โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือเอง) ต้องชดใช้ทุนพร้อมค่าปรับ</p>
7. การงดให้ทุน	7. การงดให้ทุนจะกระทำมิได้ เว้นแต่ผู้รับทุนพ้นจากตำแหน่งจากเหตุความผิดของผู้รับทุนเอง